

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
ĐT: (84) 28 3828 7900 – Ext 266

Email: saokim@shinhan.com
kimdinhh.shb@gmail.com

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH**NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2024 - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần City Auto (“City Auto Group”) vào ngày 01/07/2024, nhằm mang đến khách hàng những giải pháp tài chính ưu đãi và toàn diện khi sở hữu xe ô tô thuộc hệ thống City Auto Group.

City Auto Group là một trong những Công ty kinh doanh và Dịch vụ sửa chữa xe Ô tô hàng đầu tại Việt nam. City Auto được thành lập từ năm 2000 tiền thân Công ty cổ phần Tân Thành Đô City Ford, một trong những Đại lý Ô tô Ford đầu tiên ở Việt Nam. Với uy tín và vị thế trên thị trường, City Auto Group cam kết mang đến khách hàng những dòng sản phẩm xe chất lượng và đạt chuẩn.

Theo đó, khi vay mua ô tô tại Ngân hàng Shinhan, khách hàng được linh hoạt lựa chọn một trong ba gói vay ưu đãi, bao gồm: gói vay 7,0%/năm cố định 06 tháng, gói vay 8,1%/năm cố định 12 tháng và gói vay 8,9%/năm cố định 18 tháng (*). Với hạn mức vay lên đến 80% giá trị xe mới và thời hạn vay lên đến 08 năm, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc lên kế hoạch vay phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.

Chia sẻ về lần hợp tác chiến lược này, đại diện Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: *“Ngân hàng Shinhan luôn ưu tiên lợi ích và trải nghiệm của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ tiện lợi, an toàn và sáng tạo, hỗ trợ khách hàng tối ưu trong các kế hoạch tài chính. Với tinh thần đó, chúng tôi tin rằng sự hợp tác với City Auto Group sẽ giúp Ngân hàng Shinhan có cơ hội mang những sản phẩm/dịch vụ tài chính toàn diện đến gần hơn với nhiều khách hàng tiềm năng trong mạng lưới của City Auto Group, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường ô tô tại Việt Nam”.*

Đại diện City Auto Group chia sẻ: *“Chúng tôi rất vui mừng khi ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng Shinhan. Sự hợp tác này sẽ giúp City Auto Group mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ưu đãi và tiện lợi nhất khi mua xe”.*

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi lãi suất vay mua xe, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Ngân hàng Shinhan tại 1900 1577 hoặc đến trực tiếp tại 51 chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc.

() Điều khoản và điều kiện áp dụng. Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm.*

VỀ CITY AUTO GROUP

Công ty cổ phần City Auto (City Auto Group) là một những Công ty kinh doanh và Dịch vụ sửa chữa xe Ô tô các loại hàng đầu tại Việt nam. City Auto được thành lập từ năm 2000 tiền thân Công ty cổ phần Tân Thành Đô City Ford, một trong những Đại lý Ô tô Ford đầu tiên ở Việt Nam, liên tục phát triển các Công ty con và Chi nhánh. Công ty Cổ Phần City Auto giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên và Công ty liên kết.

Công ty Cổ phần City Auto hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Xe Ô tô nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước, xe đã qua sử dụng, xe Limosine, phụ kiện, cho thuê xe và các Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì chất lượng cao trên thị trường Việt Nam.

City Auto Group cam kết tuân thủ cùng phát triển bền vững với Khách hàng, cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Shinhan đón nhận liên tiếp ba giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Global Business Review Magazine trao tặng; Giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam do Tạp chí International Business Magazine trao tặng và Giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí World Economic trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>